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ปฏิรูปจังหวัด ปฏิรูปการเรียนรู้



ปฏิรูปการเรียนรู้เต็มพื้นที่

อาจกลา่วไดว้า่ การแกป้ญัหาใหญอ่าจตอ้งเริม่ตน้จากจุดเลก็ๆ การปฏรูิปการเรยีนรู ้

ก็เช่นกัน เมื่อมองภาพใหญ่ของระบบการศึกษาไทยเราอาจพบปัญหาที่มีความซับซ้อน

และคาบเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของหลายหนว่ยงาน แตห่ากมองประเทศไทยผา่นแวน่

ขยาย แล้วโฟกัสไปยังหน่วยที่เล็กลงไปในระดับจังหวัด จะพบว่าแต่ละจังหวัดนั้นล้วนมี

ทรพัยากร มบีคุลากร มเีครือขา่ยความรว่มมอื จนอาจเรยีกได้วา่มศีกัยภาพมากพอทีจ่ะ

บรหิารจดัการแกไ้ขปญัหาภายในจงัหวดัของตนเองได ้สามารถปฏรูิปการเรียนรูเ้องไดโ้ดย

ไม่จำาเป็นต้องรอการเปลี่ยนแปลงจากส่วนกลาง 

‘เวทกีารศกึษากบัการเปลีย่นแปลงประเทศไทย’ ครัง้ที ่๑๐ ซึง่จดัขึน้เปน็ครัง้สดุทา้ย

เมือ่วนัที ่๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งสำานกัสนบัสนนุสขุภาวะเดก็ 

เยาวชน และครอบครัว (สำานัก ๔) สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) รว่มกบัมลูนธิิสถาบนัวจัิยระบบการศกึษา มลูนธิิสดศร-ีสฤษดิว์งศ ์(มสส.) มขีอ้สรปุ 

บางประการว่า ‘จังหวัดคือสังคมแห่งการเรียนรู้’ และนำามาสู่หัวข้อการประชุมครั้งนี้ 
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๑.

จังหวัดทั้งจังหวัดคือสังคมแห่งการเรียนรู้

ปาฐกถาพิเศษโดย ศ.นพ.ประเวศ วะส ีรองประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า จังหวัดทั้งจังหวัดคือสังคม

แห่งการเรียนรู้ (Total Provincial Education) โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือ การสร้างสังคมท่ีสันติสุข หรือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ระหว่างคนกับคน คนกับสิ่งแวดล้อม 

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า จังหวัดเป็นหน่วยสำาคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ สามารถระดมทรัพยากรที่มีทั้งหมดในจังหวัดเพื่อ

สรา้งระบบการเรยีนรูข้องคนทัง้มวล ซึง่จะทำาใหเ้กดิการพฒันาอยา่งบรูณาการทัง้ ๘ ดา้น ใหเ้จรญิกา้วหนา้ไปพรอ้มกนัทกุดา้น ไดแ้ก ่

เศรษฐกจิ จติใจ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม สขุภาพ การศกึษา และประชาธปิไตย อนัจะนำาไปสูก่ารเปน็จงัหวดัทีน่า่อยูอ่ยา่งยัง่ยนื 

“โดยเฉลี่ยแต่ละจังหวัดจะมี ๑๐ อำาเภอ ๑๐๐ ตำาบล ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน การพัฒนาต้องทำาให้เต็มพ้ืนท่ี อย่างเช่นการพัฒนา

เศรษฐกิจต้องมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ไม่ใช่ดูแค่ GDP เพราะถึงแม้ GDP จะโต แต่คนยังมีช่องว่างเยอะ คนไม่มีงานทำา ไม่มีรายได้ 

ก็ทำาให้เกิดความเหล่ือมล้ำาและปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากเหมือนเช่นอเมริกา ฉะน้ัน เศรษฐกิจจึงต้องมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ ทุก

หมู่บ้าน ทุกตำาบล” 

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดจึงถือเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตรูปแบบใหม่ที่มีการเรียนรู้จากชีวิตจริงปฏิบัติจริง 
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“การเรียนรู้ของคนทั้งมวลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกหมู่บ้าน ทุก

ตำาบล บูรณาการเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัด ที่ผ่านมาการศึกษาของเราเอา

วิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง ประเทศไทยลงทุนด้านการ

ศึกษาไปมากมาย แตไ่มเ่กดิการพฒันาอยา่งบรูณาการ เพราะทำาแบบ

แยกส่วน สิ่งนี้เองจึงจำาเป็นต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้”

ศ.นพ.ประเวศ ระบุว่า การพัฒนาต้ังแต่ระดับปฐมวัยมีความ

สำาคัญอย่างยิ่ง แต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ปีละกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งใน

ช่วงปฐมวัย ๐-๖ ขวบ หากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดี เด็กจะเติบโตขึ้น

อยา่งมคีณุภาพ เปน็คนด ีคนฉลาด และมคีวามสขุ แตห่ากเด็กกลุ่มน้ี 

ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ประเทศไทยก็จะเสีย

โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของคน 

“คุณภาพของเด็กและเยาวชนมีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดต่อ

อนาคตประเทศไทย หากปล่อยปละละเลยส่วนน้ีไป ก็เท่ากับเรา

ปล่อยปละละเลยอนาคตของประเทศไทย ฉะนั้น ทุกจังหวัดจะต้อง

ช่วยกันทำาให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลเป็นอย่างดี หากพ่อแม่ยากจน 

ไมม่เีวลาเลีย้งด ูจังหวดัจะตอ้งหาวธีิการเชือ่มโยงกบัชมุชนทอ้งถิน่ ให้

ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมคิดร่วมทำา 

“จากความรู้ท่ีเรามีอยู่ในปัจจุบันน้ีเป็นท่ีทราบกันว่า วิธีการส่ังสอน 

เดก็ดว้ยการหา้มทำาสิง่นัน้ส่ิงนี ้จะยิง่ทำาใหเ้ดก็ๆ อยากทำาในสิง่ทีห่า้ม 

แต่หากให้เด็กคิดเอง ริเริ่มเอง อยากทำาอะไรด้วยตัวเอง โดยผู้ใหญ่

เพียงแค่สนับสนุน จะช่วยให้เด็กได้ใช้สมองส่วนหน้า ซึ่งมีผลสำาคัญ

ต่อสติปัญญา วิจารณญาณ และศีลธรรม แต่หากผู้ใหญ่ใช้อำานาจ 

ท็อปดาวน์ก็จะทำาให้เด็กมีโอกาสได้ใช้แค่สมองส่วนหลัง ซึ่งเป็น

ลักษณะสมองของสัตว์เลื้อยคลาย ศีลธรรมจึงไม่เกิด”

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวอีกว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เม่ือมี

การปฏิรูปการเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยไม่เอาความรู้ในตำาราเป็น

ตัวตั้ง แต่เอาความจริงของชีวิตเป็นตัวตั้ง ทำาให้ทุกอย่างเกิดความ

เปลีย่นแปลงในทศิทางทีด่ขีึน้ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

ด้วยการสร้างระบบที่เชื่อมโยงทั้งชุมชน 

ทั่วประเทศไทยขณะนี้มีจำานวนโรงเรียนทั้งสิ้นกว่า ๓๖,๐๐๐ 

แห่ง แตล่ะตำาบลมโีรงเรียนประมาณ ๕ แหง่ รวมทัง้จงัหวดัมีโรงเรยีน

ประมาณ ๕๐๐ แห่ง หากปฏิรูปการเรียนรู้ได้หมดทุกโรงเรียน 

เศรษฐกิจจะดีขึ้น เพราะโรงเรียนสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งเรียนรู้และ

เปน็ social enterprise (กิจการเพ่ือสงัคม) สามารถเรียนรูไ้ปพรอ้มๆ 

กบัการมรีายได ้ทัง้จากงานเกษตร งานชา่ง และกจิกรรมตา่งๆ ทีเ่กดิ

ขึ้นจากการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด 

 

จะเหน็ไดว้า่ แตล่ะจงัหวดัประกอบดว้ยเครอืขา่ยการเรยีนรูม้าก

มาย ทั้งชุมชน ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร

สุขภาพ หน่วยงานด้านเกษตร สภาการศึกษาจังหวัด ทั้งหมดนี้ล้วน

เปน็ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ทัง้สิน้ และสามารถร่วมมอืกนัจดัตัง้เปน็ 

‘คณะทำางานยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้’ ในระดับจังหวัดได้
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๒.

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
ป ี๒๕๕๗ มกีารขบัเคลือ่นการพฒันาการศกึษาภายใตย้ทุธศาสตร ์‘การจดัการศกึษาเชงิพืน้ที’่ (Area-based Educa-

tion: ABE) โดยความรว่มมอืระหวา่งสำานกังานสง่เสริมสงัคมแหง่การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำานักงานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เริ่มต้นจากจังหวัดนำาร่อง ๑๔ 

จังหวัด และตั้งเป้าขยายพื้นที่ในการทำางานให้ครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัด

แนวคิดหลักของโครงการมุ่งประสานความร่วมมือกับภาคีจังหวัด ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการ 

ขบัเคลือ่นงานวจิยัเพือ่พฒันาพืน้ที ่โดยมภีารกจิทีแ่ตล่ะจังหวดัตอ้งรบัไปดำาเนนิการคอื ๑) พฒันากลไกจงัหวดั จดัการศกึษา  

๒) พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการศึกษา ๓) เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การริเริ่มขับเคลื่อนการดำาเนินงานพัฒนา 

การศึกษาเชิงพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม 

วตัถปุระสงคส์ำาคญัเพือ่หาแนวทางจดัการศกึษาทีต่อบโจทยป์ญัหาปจัจบุนัและสอดคล้องกับบริบทความเป็นจรงิของ

แต่ละพื้นที่ อันจะเป็นตัวแบบการจัดการในการปฏิรูปและพัฒนาการศึกษาของประเทศ

นำ�ร่องจัดก�รศึกษ�เชิงพื้นที่

จากการถอดบทเรียนการทำางานภายใต้โครงการดังกล่าว 

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ

เรยีนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.) ประเมนิวา่ โมเดล ABE อาจ

ไมใ่ชต่วัแบบทีดี่เยีย่มทีส่ดุ เนือ่งจากเปน็กระบวนการท่ีอยูใ่นขัน้

การทดลองในพื้นที่จริง แต่อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางของ

การปฏิรูปการศึกษาที่สามารถนำาไปสู่ภาคปฏิบัติได้ 

“จากการทำางานเราพบวา่ ผูท้ีส่นใจอยากเขา้มามสีว่นรว่ม

ในการปฏิรูปการศึกษาไม่ได้มีเฉพาะคนในแวดวงการศึกษา

โดยตรงเท่าน้ัน ดังน้ัน ส่ิงท่ีน่าสนใจคือ เราจะเปิดพื้นที่ให้คน

เหลา่นีไ้ดม้โีอกาสเขา้มาชว่ยกนัทำางานและร่วมกนัพฒันาตอ่ไป 

ได้อย่างไร” 

นพ.สุภกร อธิบายว่า แนวคิดของ ABE คือการทดลอง

จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เริ่มต้นจากการคัดเลือกครูที่มีศักยภาพ 

รวมถึงคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

ทีด่ ีโดยมีโจทยท์ีท่า้ทายใหแ้ตล่ะพืน้ทีไ่ปรว่มกนัคดิวธิกีารปฏริปู

การศึกษาในจังหวัดของตัวเอง 

“แต่ละจงัหวดัเขากม็วีธิคีดิทีแ่ตกต่างกนัไป ถา้จะใหจ้ดัการ

ศกึษาแบบเดยีวกนั พมิพเ์ดยีวกนั กไ็มน่า่จะเปน็เหตเุปน็ผล ซึง่

เราพบว่าแต่ละจังหวัดมีรูปแบบการทำางาน ๒ ลักษณะ รูปแบบ

แรกคือ ตัวโครงการมีขอบเขตที่ชัดเจน มีโจทย์และเป้าหมายที่
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แน่ชัด เน้นการแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ แต่จุดอ่อนก็คือ มีผู้สนใจทำางาน

ตามประเด็นนั้นๆ อยู่เพียงไม่กี่คน ทำาให้ขาดความต่อเนื่องในการ

ทำางาน 

“รูปแบบที่สองคือ ไม่ได้ตั้งต้นที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง แต่เริ่ม

จากการเชิญชวนภาคีเครือข่ายต่างๆ มาช่วยกันคิด ช่วยกันทำา เพื่อ

สรา้งกลไกการทำางานระยะยาว เชน่ การตัง้สภาการศกึษาจังหวดั การ

ดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วย หรืออาจต้ังเป็นมูลนิธิ ซึ่งจะทำาให้ขยายวง

ออกไปได ้แต่วิธน้ีีกม็จีดุออ่นคอื ประเดน็การทำางานจะคอ่นขา้งกวา้ง 

ทำาให้ไม่รู้จะเริ่มจากเรื่องใดก่อน” 

ผู้จัดการ สสค. กล่าวว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ในจังหวัดให้

สมัฤทธิผ์ลอาจตอ้งผสมผสานทัง้สองรปูแบบเขา้ดว้ยกนั โดยใหอ้สิระ

ในการคิดหาแนวทางของแต่ละจังหวัด เลือกทำาในประเด็นท่ีตนเอง

ถนัดและสนใจ 

ขณะที่ สสค. จะให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ ได้แก่ การ

บรหิารจัดการการพฒันาคร ูโดยจะแนะนำาใหจ้งัหวดัจดัทำาฐานขอ้มลู

ครู เพื่อค้นหาครูดี ครูเก่ง รวมถึงให้มีการเฟ้นหาวิทยากรในการฝึก

อบรมทั้งภายในและภายนอกจังหวัด 

ประการตอ่มา สสค.พรอ้มจะใหก้ารสนบัสนนุระบบสารสนเทศ 

เพื่อการติดตามประเมินผลนักเรียน เนื่องจากข้อมูลเป็นสิ่งสำาคัญใน

การทำางาน โดยมีต้นแบบจากประเทศบราซิล 

ประการสุดท้ายคือ การเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้มี

สัมมาชีพ เนื่องจากพบว่าสถิติของเด็กนักเรียนที่หลุดออกจากระบบ

การศึกษามีอยู่จำานวนไม่น้อย จึงจำาเป็นต้องส่งเสริมให้นักเรียน 

มีทักษะชีวิต ทักษะการทำางาน เพื่อให้ดำารงชีวิตในสังคมต่อไปได้ 

แก้ปัญห�ใหญ่จ�กจุดที่เล็ก

นพ.สุภกร ให้ข้อสังเกตถึงแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ว่า 

กลไกระดับจงัหวดัสามารถขบัเคลือ่นการปฏริปูไดค้ลอ่งตวักวา่ระดบั

ประเทศ เน่ืองจากการสื่อสารระหว่างเครือข่ายต่างๆ ภายในพื้นที่

สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายกว่า อีกทั้งในแต่ละจังหวัดยังประกอบด้วย

ภาคเีครอืขา่ยทีม่อียูแ่ลว้ หากสามารถปรบัมมุมองใหเ้ปน็ไปในทศิทาง

เดียวกันจะทำาให้การแก้ปัญหามีความชัดเจนมากขึ้น 

“การปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับจังหวัดทำาได้ง่ายกว่าระดับ

ประเทศ เพราะคนในพื้นท่ีเขาใกล้ชิดกันมากกว่า ขณะท่ีหน่วยงาน

ส่วนกลางหรือระดับประเทศมีจำานวนมากเกินไปและมีมุมมองคนละ

ทิศละทาง คิดดูง่ายๆ แค่จะให้ครูคร่ึงค่อนล้านคนใส่เสื้อสีเดียวกัน

หมด หรือสั่งให้ซ้ายหันขวาหัน แค่นี้ก็ยากแล้ว”

นพ.สุภกร กล่าวอีกว่า หากมองภาพรวมของประเทศไทยทั้ง

ประเทศจะพบวา่ การปฏรูิปการศกึษาเปน็ปัญหาทีค่อ่นขา้งหนกัหนว่ง 

แตห่ากซมูภาพลงไปทีร่ะดบัจงัหวดั จะเหน็วา่มคีรูจงัหวดัละประมาณ 

๘,๐๐๐ คน จากครทูัง้ประเทศกวา่ ๖๐๐,๐๐๐ คน นกัเรยีนจงัหวัดละ 

๒๐๐,๐๐๐ คน จากทั้งประเทศกว่า ๑๕ ล้านคน มีโรงเรียนจังหวัดละ 

๕๐๐ แห่ง จากทั้งประเทศ ๓๒,๐๐๐ แห่ง 

ฉะนั้น การตีโจทย์ที่ซับซ้อนในระดับจังหวัดจึงทำาได้ง่ายขึ้น อีก

ทั้งแต่ละจังหวัดก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงควรมีอิสระและวิธีแก้

ปัญหาตามแนวทางของตนเอง 

 

“ส่ิงหนึ่งเราพบว่า ศักยภาพของสื่อท้องถิ่นมีพลังสูงมาก หาก

สามารถดึงส่ือมวลชนท้องถ่ินเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย จะช่วยให้เกิด

การสือ่สารไปยงักลุม่อืน่ๆ ทีอ่าจยงัไมเ่คยเขา้มาร่วมดว้ย เชน่ เครอืขา่ย 

พ่อแม่ผู้ปกครอง และเครือข่ายด้านสังคมต่างๆ”
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๓.

กรอบความคิดเวทีปฏิรูป 

การเรียนรู้
ผลจากการจดั ‘เวทกีารศกึษากบัการเปล่ียนแปลง

ประเทศไทย’ อยา่งตอ่เน่ืองรวมทัง้สิน้ ๑๐ ครัง้ ไดข้อ้สรปุ 

เบื้องต้นว่า คณะทำางานที่เกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นไปที่ภาค

ปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่ซึง่ถอืเปน็จดุยทุธศาสตร์สำาคญัทีจ่ะ

ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากล่างสู่บน จากภาพเล็ก 

ไปสู่ภาพใหญ่ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความ 

เข้มแข็งจากฐานรากอย่างแท้จริง 

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัย

ระบบการศึกษา กล่าวถึงหัวใจของการจัดเวทีการศึกษาเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยว่า เวทีดังกล่าวเกิดข้ึนจากความเชื่อมั่น

วา่การปฏริปูการเรยีนรูเ้ปน็เรือ่งของคนทกุคน การเรยีนรู้ท่ีดีไม่ไดเ้กดิ

ขึ้นจากการใช้ระบบอำานาจหรือการสั่งการ แต่เกิดจากการเรียนรู้ร่วม

กันและนำาความรู้จากการปฏิบัติมาสู่การแลกเปล่ียนเพื่อขยายวงให้

กว้างขวางออกไปให้เต็มพื้นที่ 

“ที่ผ่านมาการศึกษาไทยขับเคลื่อนภายใต้โครงสร้างแนวดิ่ง แต่

การเชื่อมประสานในแนวราบยังเกิดขึ้นน้อย ฉะนั้น เวทีแห่งน้ีจึง

พยายามหาทางออกจากเรื่องนี้ โดยการเชื่อมโยงคนที่อยู่หน้างานใน

จุดต่างๆ หรือผู้ที่อยู่ในภาคปฏิบัติให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย โดยจัด

ให้มีเวทีกลางในการเชื่อมประสาน

รศ.ดร.ประวติ อธบิายวา่ หนึง่ในแนวคดิของการปฏริปูการเรยีนรู ้ 

เรียกว่า ระบบ ‘INN’ ประกอบด้วย Individual (I) หมายถึง การนำา

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล แต่ละภาคี นำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กัน เพื่อสร้าง Node (N) หรือหน่วยย่อยของการเรียนรู้ขึ้น จากนั้น

จงึเชือ่มโยงกันเปน็เครอืขา่ย หากหนว่ยยอ่ยตา่งๆ เหล่านีส้ามารถเกดิ

ขึ้นได้ทั่วประเทศก็จะทำาให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงได้

ขณะเดียวกัน ภายใต้กระบวนการปฏิรูปการศึกษาในแนวราบยัง

ต้องอาศัยฐานความรู้ที่แม่นยำาและชัดเจน การสื่อสารที่ทั่วถึง และ

การขยายเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับพ้ืนที่ โดยมีโมเดลที่เรียก

ว่า ‘RCN’ ซึ่งประกอบด้วย Research, Communication และ 

Networking

ก้าวต่อไปของการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับจังหวัด นพ.สุภกร  

มองว่า จะตอ้งมกีารเชือ่มโยงการทำางานของคณะทำางานในพืน้ทีเ่ขา้กบั 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากนั้นขยายผลการต้ัง

สมัชชาการศึกษาร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัด และหามาตรการ

สนบัสนนุ กศจ. ทีส่อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร 

เพื่อแปลงนโยบายสู่แผนการปฏิบัติ
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“การทำางานในพื้นที่หรือระดับจังหวัด ถือเป็นจุดคานงัดที่สำาคัญมาก 

เพราะถือเป็นข้อต่อระหว่างส่วนกลางกับชุมชนท้องถิ่น หากแต่ละ

จังหวัดมีความชัดเจนในแนวทางของตนเองก็จะส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างได้”

“คำาถามที่สำาคัญคือ เราจะขยายผลเรื่องดีๆ เหล่านี้ออกไปให้

เตม็พืน้ทีไ่ดอ้ยา่งไร เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย 

เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยไม่จำาเป็นต้องยึดตามหลักสูตรท่ีตายตัว 

และสิ่งที่เราต้องทำาร่วมกันก็คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ตั้งแต่จากครรภ์

มารดาจนถึงเชิงตะกอน”

รศ.ดร.ประวิต ให้ข้อสรุปถึงแนวทางการขับเคลื่อนหลังจากการ

จัดเวทีครั้งนี้ว่า จากนี้ไปยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนต้องตั้งหลักที่

จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการจริงในพื้นที่ เริ่มจากการกำาหนดแผน

พัฒนาจังหวัด โดยอาศัยฐานความรู้ ข้อมูล และการมีส่วนร่วมของ

ภาคเีครอืขา่ย เพือ่ขยายผลในการปฏริปูการเรยีนรูใ้หเ้กดิรปูธรรมและ

ผลักดันไปสู่นโยบายระดับชาติต่อไป 

คำาถามสำาคญัที ่รศ.ดร.ประวติ ทิง้ทา้ยไวก้ค็อื ภาคเีครือขา่ยการ

ปฏิรูปการเรียนรู้จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไร โดยมีคีย์เวิร์ดสำาคัญที่

ทกุฝา่ยตอ้งชว่ยกนัถอดสมการ ไดแ้ก ่‘SALT’ – Scale up, Alliance, 

Linkage และ Zoom in

เมื่อมองจากภาพเล็กไปสู่ภาพใหญ่ หากทุกพื้นที่สามารถทำาให้

การเรียนรู้เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเรียนรู้ที่นำา

ไปสู่สัมมาชีพท่ีดี กระบวนการทั้งหมดน้ีจะช่วยยกระดับคนทั้งสังคม

และยกระดับประเทศได้ในท่ีสุด เพราะเมื่อใดท่ีเปล่ียนการศึกษาได้ 

ประเทศไทยก็ย่อมเปลี่ยนได้เช่นกัน
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นานาทัศนะ:  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประเจียด อักษรธรรมกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ณ วันนี้ที่จังหวัดภูเก็ต เราใส่พลังไปเยอะในเรื่องของการศึกษา แต่ผลที่ออกมา

แล้วผมอยากนำามาสะท้อนคือ เรื่องการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผมไปตามโรงเรียน

ต่างๆ เด็กระดับประถมจะเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์น้อยมาก ยกตัวอย่าง

เช่น ต้นไม้ที่อยู่โดยรอบบริเวณโรงเรียน เด็กไม่รู้เลยว่าคือต้นอะไร ขาดการสังเกต 

ขาดการต้ังคำาถาม ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนเร่ืองวิทยาศาสตร์ในภาคบังคับยัง 

ไมส่ามารถทำาใหเ้ดก็ซึมซับได ้และสะทอ้นผลผลติทีท่ำาใหเ้หน็วา่ เราไมไ่ดใ้ชเ้ครือ่งมือทาง

วิทยาศาสตร์กันอย่างจริงจัง 

ที่ผ่านมาเราพยายามแก้ปัญหากันอย่างเต็มท่ี ณ วันนี้ได้เน้นย้ำาให้แผนการศึกษาระดับจังหวัด โดยเฉพาะ

การศึกษาก่อนวัยเรียนและระดับภาคบังคับจะต้องเน้นกระบวนการการเรียนรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน เน้น

กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน ให้ทุกวิชาสามารถใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง อีกอย่าง

ที่สำาคัญคือ การเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น ห้องทดลองอาจไม่จำาเป็นต้องใช้ก็ได้ แต่ต้องทำาให้เด็ก

รู้จักป่าชายเลน รู้จักท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งตรงนี้สามารถทำาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยใช้ 

ป่าชายเลนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ

นอกจากนั้นเรายังมีการทำางานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซ่ึงมีอาจารย์ที่จบสาขา

ตา่งๆ ประมาณ ๕๐ ทา่น เรากใ็ห้อาจารยเ์หลา่น้ีลงไปสอนเดก็ จบัคู่เลยวา่อาจารยค์นไหนจะไปโรงเรียนไหน ทีส่ำาคญั 

จะต้องได้ผลงานทางวิชาการด้วย 

ทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ ผมบอกเลยวา่ คนทีม่าเรยีนคณะวทิยาศาสตรต์อ่ไปนีถ้า้จะใหด้ตีอ้งมรีายได ้ไมใ่ช่

ว่ายาง ๔ กิโลกรัม ๑๐๐ บาท แล้วต้องดร็อปเรียน แบบนั้นไม่ได้ ต่อไปนี้จะต้องมีรายได้จากการทำาศูนย์รับทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น วิเคราะห์น้ำาเสีย วิเคราะห์อาหารส่งออก 

เราแนะแนวตรงนี้อยู่ตลอด เพราะเท่าที่ดูสถิติคนที่มาเรียนด้านนี้มีแนวโน้มลดลง ถามว่ามีผลอะไร มีผลครับ 

มันน่าห่วงมาก เพราะวันนี้องค์ความรู้ต่างๆ ที่จะทำาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมีน้อยมาก การกระจายรายได้

สู่ชุมชนแทบเป็นศูนย์ เขารับเทคโนโลยี รับวิธีการมาจากส่วนอื่น แล้วก็ส่วนใหญ่จะไปเป็นลูกจ้างเขา ส่วนระดับ

อาชีวะเราขอให้ผลิตคนแล้วอย่าไปเป็นลูกจ้างเขา ให้ยืนบนขาตัวเองได้ ที่สำาคัญขอให้ใส่ใจเร่ืององค์ความรู้ ใส่ใจ

เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้น
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ทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

โดยส่วนตัวผมค่อนข้างจะสนใจเรื่องการศึกษามานาน เพราะพ่อแม่เป็นครู ทำาให้ผมสนใจ

เรื่องการศึกษามาตลอด ในขณะเดียวกันพอ ป.๖ ผมก็มาเรียนที่กรุงเทพฯ ได้เห็นความ

แตกต่างและความเหล่ือมล้ำาในเร่ืองของโอกาส ทำาให้มองเห็นว่าการศึกษามีผลค่อนข้าง 

เยอะในหลายๆ เรื่อง คำาว่าการศึกษามีความสำาคัญมากกว่าเร่ืองของความรู้ ผมจึง

อยากแยกประเด็นออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนแรกคือ ในภาพใหญ่ เรื่องของระบบการสั่งการข้างบน จากที่ผมเห็นมาตลอด

ตั้งแต่เรียนหนังสือจนถึงทำางาน แล้วเห็นสภาพจริงในพ้ืนท่ี คือ การนำาแนวคิดหรือทฤษฎี

ต่างๆ เข้าไปใช้ในพื้นที่นั้นทำาได้จริงแค่ไหน เราจะทำาอย่างไรให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 

เราพูดกันเยอะมากว่าเราจะเอาเด็กเป็นศูนย์กลางการศึกษา แต่ถ้าลองสังเกต เราจะเจอคำาพูดที่ว่า “ช่วยกันรักษา

ชื่อเสียงของโรงเรียนหน่อย” หรือ “อย่าให้ครูเสียหน้านะ”

ผมกำาลังจะบอกว่า ที่ผ่านมาเราเอาเด็กเป็นศูนย์กลางจริงๆ หรือเราเอาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางกันแน่ เพราะ

กลายเปน็วา่เราให้เดก็ทำาเพือ่โรงเรยีน และบางครัง้เรากพ็รอ้มทีจ่ะรักษาชือ่เสยีงโรงเรียนโดยไลเ่ดก็ออกจากโรงเรียน 

เนื่องจากกลัวว่าจะไม่ได้รางวัล ถ้าเรามองแบบนี้ก็จะติดปัญหาทันที เพราะเป้าหมายมันต่างกัน เพราะฉะนั้นเรา

ต้องทบทวนเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง

ประการที่สอง คือ ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นเรื่องรางวัล เรื่องของการแข่งขัน เรื่องชื่อเสียงมากเกินไปหรือเปล่า เรา

พรอ้มทีจ่ะทุม่เททรพัยากรมากมายเพือ่ไปสง่เสรมิเดก็เกง่ เพ่ือใหเ้ขาไปทำาชือ่เสยีงใหโ้รงเรยีน เพือ่ชือ่เสียงประเทศ 

แต่กลับละเลยเด็กอีกจำานวนหนึ่งที่เป็นเด็กด้อยโอกาส ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำา

เราจะเหน็วา่ แตล่ะโรงเรยีนมกีารวัดกนัเร่ืองการประกวด เรือ่งรางวลัอะไรตา่งๆ ใชเ้วลาไปมากในการทำาเร่ือง

เหล่านี ้เสรจ็แลว้กม็าขึน้ปา้ยยกยอ่งตดิอยูห่นา้โรงเรยีน ฉะนัน้ ผมจงึบอกวา่เราตอ้งคดิเรือ่งนีก้นัใหมว่า่ เราเนน้การ

ประกวดมากไปไหม เพราะมนัจะทำาใหเ้กดิคำาถามภายหลงัไดว้า่ ในขณะทีเ่ราไปมุง่เนน้กบัเดก็เกง่ๆ แตม่าตรฐานการ

ศกึษาโดยรวมกลบัดอ้ย เราหมดเงนิไปกบัการประกวดนัน่น่ี แทนทีจ่ะมองไปทีผ่ลสมัฤทธ์ิหรือโอกาสทางการศกึษา

ประการทีส่าม คอื เราจะทำาอยา่งไรใหเ้กิดความเชือ่มโยงระหวา่งสิง่เรามอบใหค้ร ูแลว้ครสูง่ถงึนกัเรยีน สว่นนี ้

ผมคิดว่าเป็นอีกประเด็นสำาคัญ เพราะถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่า ช่วงหนึ่งที่เราทำาเรื่องปฏิรูปการศึกษา เราอยากให้

ครูมีความรู้เต็มที่ ครูต้องทำาการวิจัย แต่ส่ิงท่ีเราอยากทราบก็คือมันมีการส่งต่อความรู้น้ีไปถึงนักเรียนบ้างไหม มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญแค่ไหนระหว่างสิ่งที่มอบให้ครูและส่ิงท่ีส่งต่อไปให้นักเรียน ซ่ึงบางคร้ังเราพบว่ามัน

ไม่ได้เชื่อมต่อหรือส่งผลไปถึงการเรียนรู้ของเด็ก กลายเป็นว่าเราไปดึงครูออกมาเพื่อไปอบรม เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 

เพราะฉะน้ันในภาพใหญจ่ดุหนึง่ทีต่อ้งแกไ้ขคอื ทำาอยา่งไรทีจ่ะเนน้เรือ่งผลสัมฤทธิม์ากกว่ารปูแบบและกระบวนการ 

และเรื่องที่ต้องมุ่งเน้นที่สุดคือ ทำาอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อเด็กนักเรียน
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บุญธรรม เลิศสุขีเกษม
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ประเดน็เรือ่งจงัหวดัจะเปน็สงัคมของการเรยีนรู ้ผมคดิวา่เปน็สิง่จำาเปน็ โดยเฉพาะทีม่คีน

เสนอเรื่องการศึกษาเชิงพื้นที่ ซึ่งผมถือว่ามันเป็นหัวใจ เพราะเด็กแต่ละพื้นที่ย่อมไม่

เหมือนกัน แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่จึงต้องมีเป้าหมายในการสร้างคนของแต่ละ

จังหวัดที่แตกต่างกัน 

จังหวัดยโสธร เราสร้างคนโดยการตอบโจทย์ที่ตรงกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของ

จงัหวดั วา่ภาพอนาคตของแตล่ะจงัหวดัแตล่ะพืน้ทีน้ั่นเปน็อยา่งไร เชน่ การเปน็สงัคม

แห่งการเรียนรู้ เรียนรู้เรื่องอะไร ไม่ใช่เรียนรู้เชิงวิชาการอย่างเดียว ต้องเรียนรู้การมีชีวิต 

เรียนรู้การมีอาชีพ เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดี เพราะฉะนั้นจังหวัดยโสธรจึงได้หารือกันว่า จากนี้ไปเราจะต้องทำา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ตัวผมเองไม่สนับสนุนการสร้างมหาวิทยาลัยในจังหวัดยโสธร ผมไม่ได้ยึดมั่นในแนวคิดเร่ือง ๑ จังหวัด 

ต้องมี ๑ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเราสามารถใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

อำานาจเจริญ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เพราะฉะนั้นเราไม่จำาเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดยโสธร แต่เราสามารถ

ผลิตคนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยได้ แต่การไปเรียน ๔ ปี เขาจะกลับมาใช้ชีวิตการทำางานในยโสธรได้อย่างไร 

นั่นคือปัญหา 

ประเด็นสำาคัญคือ เราจะสร้างคนให้มีสัมมาชีพอยู่ในยโสธรได้อย่างไร วิสัยทัศน์จังหวัดของเราคือ เมืองวิถี

อีสาน เกษตรอินทรีย์ ก้าวไกลสู่สากล เพราะฉะนั้นจุดเน้นของจังหวัดยโสธรคือการเป็นเมืองเกษตร เพราะเรา

ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ได้เป็นเมืองชายแดน ถ้าจะมีสถาบันการศึกษาก็ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่ง

เสริมการทำาเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอินทรีย์ ฉะนั้น เราต้องสร้างคนให้สอดรับกับสิ่งที่เราเป็น ไม่ใช่สร้างคนเพื่อ

ไปรองรับกับสิ่งที่คนอื่นต้องการให้เราเป็น 

สิ่งที่ผมจะเน้นก็คือสิ่งที่ยโสธรมีอยู่แล้ว นั่นคือ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ และวิทยาลัยเกษตรกรรม

และเทคโนโลยีการเกษตร เราจะเนน้การพฒันาคนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน ถา้ตลาดขาดแคลนแรงงาน

สายอาชีวะ เราก็ต้องเน้นตรงนี้

ในเรื่องของการทำางานเชิงพื้นที่ ผมไม่ได้ทำาเฉพาะในระดับจังหวัด แต่ทำาในระดับอำาเภอด้วย เพราะแต่ละ

อำาเภอกม็คีวามแตกตา่งกัน แตล่ะอำาเภอไม่จำาเปน็ตอ้งสรา้งเดก็ให้เหมอืนกนัหรอืมจีดุเนน้ท่ีเหมอืนกนั เพยีงแตเ่รา

จะใชจ้ดุรว่มเดยีวกนัคอื การปฏริปูการเรยีนรูต้อ้งเริม่ตัง้แตศ่นูยเ์ด็กเลก็ในพืน้ทีไ่ปจนถงึระดบัมธัยม และบูรณาการ 

กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เข้าไปด้วย เช่น เรื่องยาเสพติด เรื่องคุณแม่วัยใส เรื่องเหล่านี้อาจเป็นเรื่องเชิงยุทธศาสตร์ใน

ระดับจังหวัด แต่คนที่จะเหยียบคันเร่งได้เร็วที่สุดก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นเอง
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ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ขณะนีก้ลไกสำาคญัในการทำางานดา้นการศกึษา

คือ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) ซึ่งมีภาคีเครือข่ายครบถ้วน

สมบูรณ์อยู่ในจังหวัด และอีกส่วนที่

สำาคัญคือ สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่ง

การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ที่

ทำาเรื่องสมัชชาการศึกษาจังหวัด ผมคิดว่า  

๒ องค์กร นี้สามารถไปด้วยกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัชชาการ

ศึกษาจังหวัด เพราะจะก่อให้เกิดกระบวนการท่ีย่ังยืน ทำาให้ทุกภาคส่วน 

มารว่มกนัทำางานเร่ืองการศกึษาเพือ่พฒันาจงัหวดั เนือ่งจากประเดน็

การศึกษาต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

ทีจ่งัหวดัราชบุรีมปีระชากร ๘๐๐,๐๐๐ คน เปน็นกัเรยีนนกัศึกษา

ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน เกือบ ๔๐๐,๐๐๐ คน อยู่ในภาคแรงงาน ซึ่ง

ในภาคแรงงานมรีะดบัการศึกษาไมเ่กนิประถมศกึษา เพราะฉะน้ันคน

กลุ่มนีมี้ความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งได้รบัการศกึษาดว้ย ถา้เราดกูารทำางาน

ของหนว่ยงานตา่งๆ ในจังหวัด แตล่ะหนว่ยงานกย็อ่มมแีผนของตวัเอง  

โจทย์ของเราคือ จะทำาอย่างไรให้ทุกหน่วยงานสามารถนำาแผนมา

บูรณาการเข้าด้วยกัน 

ข้อเสนอของผมอย่างแรกคือ เราควรเอา กศจ.เป็นตัวต้ัง และ

พยายามเชื่อมโยงทุกแผนของแต่ละหน่วยงานให้ทำางานร่วมกันให้ได้ 

เพื่อจะนำาไปสู่ปลายทางที่ต้องการคือ การจัดตั้งสมัชชาการศึกษา

จงัหวดั หรือสภาการศกึษาจังหวดั อยา่งทีส่องคอื ใหม้แีผนปฏบิตักิาร 

ในระยะสัน้ โดยตอ้งทำาใหเ้หน็ผลภายใน ๑-๒ ป ีแลว้จับประเดน็ทีเ่ปน็

ปญัหาในพืน้ที ่ดงึทกุฝา่ยมาชว่ยกนัแกไ้ขใหส้ำาเรจ็ ซึง่ถา้ขัน้แรกสำาเรจ็

ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดความสำาเร็จในระยะยาว

เจือจันทร์ จงสถิตอย ู่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

บทบาทของ กศจ. มีหน้าที่สำาคัญใน ๒ ส่วน

ใหญ่ๆ คือ หน่ึง แผนพฒันาจงัหวดัในดา้น

การศึกษาในภาพรวม สอง เรื่องการแก้

ปัญหาบุคลากร ยกตัวอย่างเช่นจังหวัด

ชลบรุซีึง่เปน็จงัหวดันำารอ่ง จะเหน็วา่เขา

เนน้เรือ่งการศกึษาเพือ่อาชพีเปน็หลกั ซึง่

จดุนีจ้ะเปน็ฐานในการพฒันาจงัหวัดใหเ้ปน็ไป

ในทิศทางที่ถูกต้องเหมือนกับที่จังหวัดยโสธร คือทำาให้มีจุดเน้นเป็น

เอกลักษณ์และสอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดมากขึ้น 

ในจังหวัดนำาร่องส่วนใหญ่จะได้เปรียบในการทำางาน เพราะ

มีต้นทุนพอสมควร และมีภาคีทำางานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัด

เชยีงใหม ่กระบี ่ภเูก็ต ชลบรีุ บางจงัหวดัมกีารเน้นเร่ืองการเกบ็ขอ้มูล

ด้านต่างๆ เช่น การหาแนวทางสนับสนุนเด็กนักเรียนไม่ให้หลุดออก

จากระบบการศึกษากลางคัน ซึ่งตรงนี้ กศจ. สามารถใช้ประโยชน์

จากต้นทุนที่มีอยู่ตรงนี้ได้ เพื่อนำามาทำาการพัฒนาการศึกษาของ

จังหวัดต่อไป 

ส่วนตัวคิดว่า การท่ีกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งมอบหมายให้ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ผูน้ำาระดบัจังหวดัในการพฒันาการศกึษา นบั

ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำาให้การศึกษาของจังหวัดพัฒนาไปในทิศทางที่ถูก

ต้อง เพราะผู้ว่าฯเป็นคนที่เห็นปัญหารอบด้าน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามา 

ร่วมมือกัน เร่ืองการศึกษาไม่ใช่หน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายเดียว  

จะเหน็วา่มหีลายๆ โครงการทีล่งไปสนบัสนนุในพืน้ทีต่า่งๆ แตก่ย็งัไม่

สามารถตอ่จิก๊ซอวข์องทัง้จงัหวดัไดเ้ทา่ทีค่วร เช่น สกว. ไปทำาโครงการ

นัน้ สสส. ไปทำาโครงการนี ้แมแ้ตส่ว่นกลางอยา่งกระทรวงศกึษาธกิาร

ก็ลงไปทำา แตก็่ยงัไมส่ามารถผนึกกำาลงัทีจ่ะชว่ยพัฒนาการศกึษาของ

จังหวัดให้ดีขึ้นได้ ดังนั้นต้องอาศัยกลไกที่มีอยู่ในจังหวัดให้มากขึ้น

ในการทำางานต่างๆ ถ้ามีคณะทำางานดี งานก็จะเดินหน้าไปได้

ดี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเก็บข้อมูลหรือเร่ืองการชงวาระต่างๆ คณะ

ทำางานเป็นฝ่ายท่ีจะทำาให้การศึกษาเคล่ือนไปได้ และอาจมีส่วนอื่น

เขา้มาเสรมิ เชน่ สมชัชาการศกึษาระดบัจงัหวดั ซึง่จะชว่ยใหง้านดา้น

การศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ดีขึ้น
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ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน 
อดีตรองประธานกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

ผมคดิวา่เรือ่งการปรับกระบวนทศัน์ในการขบั

เคลื่อนการศึกษาเป็นสิ่งสำาคัญ กรอบ

ความคิดท่ีว่าสถานศึกษาไม่ใช่แค่การ

ผลิตคนหรือเป็นแค่สถานที่สำาหรับการ

เรียนการสอนเท่านั้น ตรงนี้เป็นปัญหา

เดียวกับพันธกิจองค์กรของมหาวิทยาลัย

ที่มุ่งเน้นไปที่การสอนวิจัยบริการชุมชน ซึ่ง

อาจจะตอบสนองพนัธกจิของตวัเองได ้แตอ่าจไมใ่ชค่ำาตอบของสงัคม

หรือประเทศชาติ 

เช่นเดียวกับสถาบันด้านอื่นๆ ที่จะต้องไม่ทำาหน้าที่เป็นแค่ผู้ชม 

หรือเป็นแค่ผู้มีส่วนร่วม แต่ต้องลงเล่นเป็นตัวจริงด้วย ต้องสร้าง

กลไกให้องค์กรอื่นๆ ในจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ และ

การจะทำาอย่างนั้นได้เราต้องตีโจทย์ให้แตก เพื่อนำาไปสู่การกำาหนด

ประเด็นที่ชัดเจน 

เมือ่ประเดน็ชดัแลว้ สาระหรอืเน้ือหากต็อ้งดดีว้ย ถา้เปรยีบเทยีบ 

ให้เห็นภาพเหมือนกีฬาฟุตบอล ตัวกระบวนการก็เหมือนกับเกม 

การเล่นในสนาม ถ้าเกมการเล่นดีก็ต้องทำาประตูได้ กระบวนการทั้ง 

ขั้นตอนนี้อาจจะเรียกว่า ‘สมัชชาการศึกษา’ หรือ ‘สภาการศึกษา

จงัหวดั’ แตท่ัง้หมดทัง้มวลตอ้งทำาให้ขอ้เสนอทีพ่ดูกนัมานัน้ทำาได้จรงิ

ณิทฐา แสวงทอง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

ขณะนี้กระบวนการของทุกจังหวัดกำาลังอยู่ใน

ช่วงการจัดทำาแผน หากเสร็จเรียบร้อยก็

จะเข้าสู่ข้ันตอนเพ่ือรับไปปฏิบัติต่อ ซึ่ง

เราก็มีความต้ังใจอยากจะให้กระบวน-

การน้ันบูรณาการการทำางานจากทุก 

ภาคส่วน เพ่ือนำาไปสู่การขับเคล่ือนท้ังระบบ 

ต่อไป 

ตัวอย่างงานในระดับปฐมวัย ปัจจุบันเรามีคณะ

กรรมการด้านเด็กปฐมวัย คณะทำางานด้านการพัฒนาสังคมและ

มนุษย์ คณะทำางานในทุกเขตการศึกษา รวมทั้งคณะทำางานด้าน

สาธารณสุขด้วย จะเห็นว่ามีคณะทำางานกระจายกันไปในแต่ละภาค

ส่วน 

แผนงานตอ่ไปคือ จะตอ้งพยายามเชือ่มโยงการทำางานของแตล่ะ

หน่วยงานให้สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยจังหวัดราชบุรีจะเน้นการขับ

เคลื่อนเชิงพื้นที่เป็นหลัก 

อีกเรื่องหนึ่งที่สำาคัญคือ จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองหลักของ

การเกษตร เราจึงมีการขับเคล่ือนในเร่ืองการทำาการเกษตรให้เป็น

อาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งประเด็นนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่

ทางการศึกษาด้วย 

รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 
ท่ีปรึกษาวิชาการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จากที่ฟังหลายๆ ท่านพูด รู้สึกประทับใจที่

แต่ละจังหวัดล้วนมีโมเดลการทำางานที่ 

น่าสนใจ ซึ่งเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นจาก

บริบทของแต่ละพ้ืนท่ี แต่ละสังคม รวมท้ัง 

ปัจจัยเร่ืองตุ้นทุนด้วย แต่สิ่งที่อยากจะ

เสริมคอื เรือ่งการปฏิบตัทิีต่อ้งมาจากฐาน

ข้อมูล 

การสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องทำาในเบื้องต้น แต่

การจะส่งต่อข้อมูลเพื่อนำาไปปฏิบัติควรจะทำาให้เกิดเป็นรูปธรรมและ

เชือ่มโยงกนัมากขึน้ เรือ่งกระบวนการทีเ่คยทำากนัมานัน้เปน็สิง่ทีด่อียู่

แล้ว แต่ถ้าสังเกตดูให้ดีกระบวนการของทั้งระบบยังกระจัดกระจาย 

ไม่มีการผนึกกำาลังเท่าที่ควร

ขณะน้ีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเองก็กำาลังขับเคลื่อนอย่าง

เตม็ที ่พยายามจบัมอืกบัมหาวทิยาลยัทัง้ ๔ ภมูภิาค เพือ่สรา้งเครอืข่าย 

ของการเรียนรู้เพื่อชุมชนท้องถิ่น เรามีโมเดลที่พยายามจะสร้าง

การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะในช่วง ๓-๕ ปีมานี้ 

มหาวิทยาลัยวางตัวเองเป็นศูนย์กลางในเร่ืองของข้อมูล จากเดิมที่

ข้อมูลกระจัดกระจายออกไปตามหน่วยงานต่างๆ ทำาให้การเข้าถึง

ข้อมูลและนำาไปใช้ยังมีข้อจำากัด แต่เราพยายามทำาให้ข้อมูลต่างๆ 

เชื่อมโยงกันโดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง

ถ้ามีโครงการจากภาครัฐ เช่น เวทีประชารัฐ เวทีเพื่อเศรษฐกิจ

รากหญา้ เราจะมภีาควชิาการไปรว่มประชมุทีศู่นยบ์รูณาการ และนำา

ข้อมูลที่ประมวลไว้กลับไปสู่การปฏิบัติ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ หากเปน็ภาคเกษตรก็จะมเีครือขา่ยทัง้ในสว่นงานวชิาการและ

การปฏบิตัใินระดบัตำาบล ระดบัจงัหวดั เชือ่มรอ้ยเขา้ดว้ยกัน อยา่งไร

ก็ตาม วิธีการทำางานดังกล่าวสามารถทำาให้เรารวมศูนย์เชื่อมโยงทั้ง

ข้อมูลและการปฏิบัติงานของหลายๆ สมัชชาได้ 

การแลกเปลีย่นวนันีน้บัวา่มีคณุคา่มาก ในแงท่ีเ่ราไดเ้หน็โมเดล

หลายๆ อย่างที่สามารถนำาไปเป็นทางเลือกให้แต่ละพื้นที่เอาไป

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตัวเองได้ 
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สุกิจ กลีบแก้ว 

ผู้อำานวยการกลุ่มงานศูนย์ดำารงธรรม สำานักงานจังหวัดนครพนม 

สว่นตวัผมมคีวามเหน็วา่ การศึกษาเปน็ปญัหา

ใ ห ญ่ ที่ เ กี่ ย ว พั น ไ ป ถึ ง เ รื่ อ ง ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงของสังคม และการกำาหนด

นโยบายทั้งการกระจายอำานาจและรวม

อำานาจ ซึ่งนโยบายก็เป็นผลมาจากการ

รวมข้อมูลท้ังจากทฤษฎี ความเป็นจริง 

ความคาดหวังของสังคม และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง

ในด้านการจัดการศึกษา ไม่ว่าในระดับประถม มัธยม อาชีวะ 

อดุมศกึษา จะเหน็วา่ครอบครัวทีม่ฐีานะดกีอ็ยากจะส่งลกูเขา้ไปเรียน

ในโรงเรียนใหญ่หรือมีชื่อเสียงในตัวจังหวัด หรืออยากส่งลูกเข้าไป

เรยีนทีก่รงุเทพฯ เพือ่จะเขา้มหาวทิยาลยัชัน้นำาใหไ้ด ้ปญัหาตรงนีเ้ปน็

ปญัหาใหญท่ีท่ำาให้ตอ้งคดิวา่ ปจัจัยทีท่ำาให้คณุภาพการศกึษาแตกตา่ง

กันคืออะไร หากมองเฉพาะเรื่องบุคลากรก็อาจต้องมองเรื่องระบบที่

ก่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำาในภาคบุคลากร 

ในระดับมหาวทิยาลยัของจงัหวดัเอง อาจจะตอ้งดสูดัสว่นการก

ระจายตัวของประชากรว่าเหมาะสมหรือไม่ สัดส่วนของผู้ท่ีเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยในจังหวัด เมื่อจบการศึกษาแล้วพวกเขาอยากจะกลับ

ไปทำางานที่บ้านเกิดตัวเองหรือไม่ หรือเข้าไปทำางานท่ีเมืองใหญ่ๆ 

ที่มีรายได้สูงกว่า อีกปัญหาหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็คือการท่ีหลาย

มหาวิทยาลัยเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบกันเกือบ

หมดแล้ว ก็จะทำาให้เป้าหมายของการศึกษากระจัดกระจายไป ขึ้น

อยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย 

ในเรือ่งของการเปล่ียนแปลง เราตอ้งวเิคราะห์ใหไ้ดว้า่อะไรเปน็

ปัจจัยที่จะทำาให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่นเร่ือง ‘ค่า

นิยม ๑๒ ประการ’ ที่พูดถึงเป้าหมายที่มีภาพสายงาม แต่ในความ

เป็นจริง การจะทำาให้เด็กมีค่านิยมที่ดี วิธีการไปให้ถึงเป้าหมายตรงนี้ 

ก็เปน็ไปไดย้าก อยา่งไรกต็าม ทกุอยา่งกอ็าจตอ้งกลบัไปมองทีอ่งคร์วม 

ของการเรียนรู้ 

นพ.ประภาส วีระพล 
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม 

เรื่องของการศึกษาน้ันใหญ่พอกับเรื่อง

สาธารณสุข เพราะทุกอย่างจะกลับไป

เชื่อมโยงกันทั้งหมด ที่ผ่านมาการศึกษา

ของเราใช้วิธีท่องจำา ซึ่งเป็นความรู้ที่

กำาหนดมาจากคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่

โลกปัจจุบันเปล่ียนไปเร็วมาก เรื่องที่เรา

คยุและสรปุกนัในทีป่ระชมุวนันีก้วา่จะถกูเคาะ

ให้ออกมาใช้จริง ก็ไม่แน่ว่าอาจจะล้าหลังไปแล้วก็เป็นได้ 

มีบทความหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของประเทศเยอรมนี

เขียนไว้ว่า การเรียนของเขาจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียน ไม่มีการกำาหนด

วิชา แต่กำาหนดเรื่องการสร้างภาวะผู้นำา กำาหนดเรื่องการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพ

ปญัหาหนึง่ของการศกึษาไทยคอื การโฟกสัไมถ่กูจุด สว่นใหญเ่รา

มกัระดมความคดิ แตก่เ็ปน็การระดมกนัไปเรือ่ยๆ ไมไ่ดจ้บัจดุอยูท่ีใ่ด 

ที่หนึ่ง ซ่ึงทำาให้เราจับประเด็นยากและเสียเวลามาก สิ่งที่ผมเห็นว่า

สำาคัญคือ เรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงข้อมูล ประเทศไทยเราไม่ใหญ่

เลย เทียบพื้นที่แล้วเท่ากับหนึ่งมณฑลของประเทศจีนเท่านั้น เพราะ

ฉะน้ันมันน่าจะทำาได้ เพียงแต่ต้องโฟกัสและใช้เวลาในการวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาให้มากขึ้น 

การวิจัยเรื่องการผลิตคนก็เป็นเรื่องสำาคัญ เราต้องการคนแบบ

ไหน ทัง้สายอาชพี สายสามญั นกัวจิยั หรอือะไรกต็าม ตอ้งวิเคราะหใ์ห้

ไดว้า่ปญัหาทีแ่ทจ้รงิของการศกึษาคอือะไร ถา้เราจดัตัง้สภาการศกึษา 

ขึน้มา เราอาจตอ้งการองคาพยพ ต้องการผู้นำาท่ีสามารถส่ังการไดว่้า

หน่วยไหน คณะไหน ควรจะมีแนวทางการทำางานแบบใด จะปฏิรูป

การศึกษาอย่างไร ด้วยงบเท่าไร 

การกลับมาโฟกัสที่หน่วยที่เล็กที่สุดคือระดับจังหวัด ผมคิดว่า

มาถูกทางแล้ว แต่การวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์อาจจะต้องเป็น

ประเด็นที่เสริมเข้าไป เพื่อที่จะรู้ว่าเราจะเบนเข็มไปในทิศทางไหน 

เชน่ จังหวดันครพนมมพีืน้ทีส่ว่นหนึง่อยูติ่ดแถบชายแดนประเทศลาว 

เพราะฉะน้ันก็ต้องไปวิเคราะห์ดูว่า พ้ืนที่ตรงน้ันต้องการการเรียนรู้

แบบไหน การบริหารต้องเป็นแบบไหน ซึ่งการเรียนรู้และการบริหาร

ก็อาจไม่เหมือนกับที่กรุงเทพฯ แปดริ้ว หรือราชบุรีก็ได้ 

ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ 
ประธานอำานวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

โจทย์ที่ถูกตั้งขึ้นในวันนี้ ส่วนตัวผมชื่นชมมาก 

เพราะเป็นสิ่งที่อยากเห็นมาตลอด อยาก

เหน็แตล่ะจงัหวดัสามารถจดัการพ้ืนทีข่อง

ตัวเองได้ อยากเห็นการกระจายอำานาจสู่

การท้องถ่ิน เพราะจากการทำางานท่ีผ่านมา 

เรารู้มาตลอดว่า คนท้องถ่ินเขามคีวามพรอ้ม 

เพียงแต่เขาไม่มีอำานาจในการตัดสินใจเท่านั้น 

ท่ีชื่นชมอีกอย่างคือ การเปิดพื้นท่ีให้แต่ละจังหวัดได้พูดคุยกัน 

ถ้าเทียบกับวัฒนธรรมตะวันตก อาจจะคล้ายการไปโบสถ์เพื่อพูดคุย

กันในวันอาทิตย์ ถ้าเทียบกับคำาในภาษาไทยก็อาจจะเป็นสภาชุมชน 

ซ่ึงสิง่ทีโ่บสถแ์ละสภาชมุชนมเีหมอืนกนัคือ การพูดคุยเพ่ือแลกเปลีย่น 
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และนำาไปสูก่ารปรับปรุงโครงสรา้งทีจ่ะทำาใหท้อ้งถิน่มอีำานาจใชไ้ด้จรงิ

ส่วนตวัผมเหน็วา่การปรบัปรงุแผนยุทธศาสตร ์ปจัจยัสำาคญัอยูท่ี ่

๒ เรือ่งเทา่น้ัน หน่ึง คอืเร่ืองของหอ้งเรยีน ระบบโรงเรยีน ครู ผูอ้ำานวยการ  

จนถึงเรื่องของประสิทธิภาพนักเรียน ว่าเป้าหมายแต่ละกลุ่มก้อนคือ

อะไร และจะตอ้งมแีผนยทุธศาสตรอ์ะไร สอง คอืเรือ่งของอาชพี ตอ้ง

ดูว่าเป้าหมายการศึกษาของเราคืออะไร จะต้องจัดการเรียนการสอน

หรือระบบอย่างไร เพื่อให้เขานำาความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

ทุกวันนี้สื่อการสอนเรามีเยอะมาก วิธีการสอนของครูก็ถือเป็น

เครือ่งมอืในการสอน ประเดน็คอืทำาอยา่งไรใหค้รเูขา้ถงึสือ่นัน้ๆ และ

ดงึออกมาใชไ้ดจ้รงิ อกีเรือ่งคอืทำาอยา่งไรใหเ้อกชนมสีว่นรว่มมากขึน้ 

เพราะเป้าหมายของการเรียนคือการออกไปประกอบอาชีพ เอกชนก็

ต้องเขา้มามสีว่นรว่ม เพราะการจะมคีวามรูจ้นนำาไปประกอบอาชพีได ้

จำาเป็นต้องได้รับการฝึกสอนตั้งแต่อยู่ในสถานศึกษา ทั้งหมดนี้ต้อง

เข้าไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาจังหวัด และต้องขยาย

ผลให้ได้ทั่วทั้ง ๗๗ จังหวัด 

ประเด็นสุดท้าย ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยควรจะมีอยู่ทุกจังหวัด 

แต่ความหมายของมหาวิทยาลัยอาจอยู่ในรูปของวิทยาลัยชุมชนก็ได้ 

ไม่ต้องใหญ่ขนาดรับรองคนได้เป็นพันๆ คน แต่ให้กระจายออกไปใน

ระดับทอ้งถิน่ เช่น วทิยาลยัสง่เสรมิอาชพี วทิยาลยัทีเ่ปน็แหลง่เรยีนรู้ 

ของชุมชน 

ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร 
ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ส่ิงท่ีเราพูดกันใน 

ห้องประชุมเป็นเร่ืองเชิงยุทธศาสตร์ เป็น

ความเหน็ในเชิงนโยบาย ทา้ยทีส่ดุแลว้มัน

จะส่งผลกลับไปใช้ได้จริงกับเด็กอย่างไร  

ซึ่งดิฉันเห็นว่าตรงนี้คือหัวใจสำาคัญ 

ประมวลจากที่ทุกท่านพูด ดิฉันเห็น

ภาพรวมอยู่ ๓ ระดับ หนึ่ง คือเรื่องยุทธศาสตร์

จังหวัด สอง คือพื้นที่ปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 

หรอืมหาวทิยาลยั ระดบัสดุทา้ยคอื การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน ซึง่สิง่ทีจ่ะ 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีแท้จริงคือระดับสุดท้าย หรือการศึกษา

ในห้องเรียน 

การจะทำายุทธศาสตร์ให้เป็นจริง เรามักมองเป้าใหญ่ไปท่ีการ

เปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ แต่ขณะเดียวกัน เราจะเห็นว่ามีความ

แตกตา่งกนัในการศกึษาของแตล่ะพืน้ที ่แตล่ะจงัหวดั และประเดน็นี ้

เป็นประเด็นที่สำาคัญ 

ดิฉันเห็นว่าการปฏิบัติที่จะได้ผลจริงๆ คือ ยุทธศาสตร์นั้นต้อง

แทงทะลตุัง้แตน่โยบาย กระแทกกลบัไปทีโ่รงเรียน และทะลสุวนลงไป 

ให้ถึงห้องเรียนให้ได้ ไม่ว่ายุทธศาสตร์น้ันจะดีหรือไม่ ถ้าแทงทะลุ 

ลงไปใน ๓ ระดับนี้ไม่ได้ ก็จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

หัวใจที่สำาคัญของการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งก็คือ ครู 

เพราะครูเป็นผู้ท่ีสัมผัสคลุกคลีกับเด็ก เด็กควรได้เรียนจากโจทย์

จริง ครูจริง ชุมชนจริง และคนที่ควรจะลุกขึ้นมาออกแบบการจัดการ

ทั้งหมดทั้งมวลก็คือครูเท่านั้น 

คำาถามกค็อื ครทูำาไดไ้หม คำาถามต่อมาคอื สมมตุวิา่มีครบูางคน 

กล้าหาญขึ้นมาเพ่ือท่ีจะบอกว่าเขาต้องการลองทำาดู ครูคนนั้นต้อง

ใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนเท่าไรและจากใครบ้าง การเรียนรู้ใน

ตำารามันง่าย แต่การเรียนรู้จากของจริง ลงพื้นที่จริง เชื่อมโยงจริงกับ

คนในชมุชน มนัตอ้งการเวลาและตอ้งการหนว่ยสนับสนนุ และหนว่ย

สนับสนุนที่ดีที่สุดคือ ตัวชุมชนเอง 

ฉะนั้น การที่ครูลงไปเชื่อมกับชุมชน ไปรับโจทย์จากชุมชน จะ

เปน็การเปดิโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากโจทยจ์รงิ ทำาใหเ้ดก็ไดม้โีอกาส

กลบัเขา้ไปสูช่มุชน สดุทา้ยแลว้กจ็ะเปน็การสรา้งสำานกึของความเปน็

พลเมอืงได ้เพราะเดก็จะเกดิความเขา้ใจในบริบทบา้นเกิดของตนเอง 

หากเด็กได้เรียนรู้ทุกข์และทุนของชุมชน ภายในเวลาไม่ถึงปีจะ

สามารถเกิดความเข้าใจและเกิดสำานึกการเป็นพลเมืองในบ้านเกิด

ตนเอง เพราะเขาจะรู้สึกได้ถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ 

ดิฉันคิดว่ายุทธศาสตร์จังหวัดมาถูกทางแล้ว แต่วิธีปฏิบัติใน

โรงเรียนต่างๆ แทบจะไม่มีรูปธรรม ถ้าเราสามารถเชื่อมยุทธศาสตร์

ทั้ง ๓ อย่างนี้เข้าด้วยกันได้ คือ ระบบในเชิงนโยบาย พื้นที่ปฏิบัติการ 

และการปฏิบัติในห้องเรียน การขับเคลื่อนในเชิงรูปธรรมย่อมเกิดขึ้น 

และถา้ทกุพืน้ทีท่กุจงัหวดัทำาได ้ทา้ยทีสุ่ดแลว้ยอ่มเปน็พลงัทีผ่ลกัดนั

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ

สิริกร มณีรินทร์ 
นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เสียดายที่เร่ืองในที่ประชุมวันน้ีจะยังคงเป็น

เร่ืองท่ีรู้จักเฉพาะในวงแคบ แต่ก็หวังว่าเร่ืองน้ี 

จะมีส่ือมวลชนนำาไปรายงานหรือเขียน

บทความเผยแพร่ เพื่อให้ความคิดน้ีถูก

กระจายออกไป เพราะการเกิดข้ึนของ 

กศจ. เป็นเรื่องที่ดี เพียงแต่อาจยังไม่เป็นที่

รบัรูใ้นวงกวา้ง อยา่งไรกต็าม ปญัหาทีเ่กดิขึน้ใน

วงการศึกษา ส่วนใหญ่มักไปติดกับอยู่ท่ีเร่ืองการบริหารส่วนบุคคล 

เร่ืองการโยกย้ายต่างๆ ฉะน้ัน ควรแก้ไขตัวระบบให้เกิดความเป็นธรรม 

ควบคู่กันไป

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้ : ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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"มองสุขภาพให้กว้าง สร้างความสุขให้สังคม"

“ การปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับ
จังหวัดทำาได้ง่ายกว่าระดับ
ประเทศ เพราะคนในพ้ืนท่ีเขา
ใกล้ชิดกันมากกว่า ขณะท่ี
หน่วยงานส่วนกลางหรือระดับ
ประเทศมีจำานวนมากเกินไป
และมีมุมมองคนละทิศละทาง 
คิดดูง่ายๆ แค่จะให้ครูคร่ึงค่อน
ล้านคนใส่เส้ือสีเดียวกันหมด 
หรือส่ังให้ซ้ายหันขวาหัน แค่น้ี
ก็ยากแล้ว”
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